

รายงานการประชุม
พนักงานเทศบาลตำบลเขาขวาง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาขวาง



งานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเขาขวาง

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๐๐ น.

นายมงคล นาคเนียม

นายกเทศมนตรีตำบลเขาขาว

สวัสดีพนักงานเทศบาลตำบลเขาขาวทุกท่าน สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ตอนบ่ายมีประชุมผู้นำชุมชนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เรื่องงานลอยกระทง และในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นี้เราจะทำบุญเทศบาล มีตักบาตรเช้า ขอความร่วมมือทุกท่านมาทำบุญกันนะครับ ส่วนเรื่องงานของเทศบาลขอเชิญท่านปลัดสิริวัฒน์ ได้ชี้แจงแนวทางการทำงานต่อไปครับ

นายสิริวัฒน์ โพธิวิหค

ปลัดเทศบาลตำบลเขาขาว

สวัสดีท่านนายกมงคล พนักงานเทศบาลตำบลเขาขาวทุกท่าน ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมาเราผ่านกันมาด้วยความซุซุซเล็กน้อยแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดี และเดือนนี้เราเริ่มปีงบประมาณใหม่กันคือปี ๒๕๖๖ ขอให้เราเริ่มกันใหม่ ขอให้ทุกคนช่วยกันทำงานให้รอบคอบมากกว่าปีที่ผ่านมาก่อนส่งงานขอให้ช่วยกันตรวจสอบ ตรวจสอบ คำผิดคำถูก เอกสารประกอบภาพถ่าย หรือรายละเอียดของงานต่าง ๆ ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และเสนองานไปแล้วต้องติดตามงานด้วยว่าติดขัดอะไรหรือเปล่า อย่างที่ห้องคลังแจ้งมางานจะเบิกเข้าหรือเร็วอยู่ที่เอกสารสมบูรณ์แบบหรือเปล่า ณ ปัจจุบันนี้ระบบงานพิมพ์เข้าระบบกันหมดแล้ว หน่วยงานแรกที่เข้าระบบคือห้องคลังก่อนเบิกจ่ายตั้งลูกหนี้ในระบบเอกสารต้องพร้อม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ คาดว่า ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ทุกงานต้องทำในระบบกันหมดต้องเรียนรู้งาน และในเวลาที่เราหยุดงานไปถ้าทำฎีกาผิดพลาดต้องยกเลิกฎีกาก่อน ซึ่งงานก็จะโชว์ในระบบ สดง.จะดูในระบบได้ เราต้องแจ้งสาเหตุการยกเลิกฎีกา สาเหตุใดจึงยกเลิก ผมฝากไว้เรื่องการทำงานขอให้ใช้ความละเอียด รอบคอบให้มากยิ่งขึ้นงานก็จะผ่านไปด้วยดีครับ

เรื่องที่สองการมอบหมายงาน บางงานมอบหมายงานไปแล้วนั่งเงิบ มีปัญหา ลืมบ้าง ไม่ทำบ้าง ก็ขอให้รับดำเนินการงานมีปัญหาอย่านั่งเงิบ รีบแจ้งหัวหน้างาน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบด้วยงานไปถึงชั้นไหนแล้ว ติดขัดตรงไหนอย่างไร จะได้รับช่วยกันแก้ปัญหา

เรื่องที่สาม กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ เช่นน้ำท่วม ไฟไหม้ ลมพายุ ให้ป้องกันรีบรายงานเหตุภัยพิบัติไปให้อำเภอทราบ อย่างที่ผ่านมานี้เขตพื้นที่เรามีน้ำท่วมขังเล็กน้อย ซึ่งตามระเบียบ ปก.จังหวัดจะช่วยเหลือได้จะต้องท่วมขังเกิน ๗ วันถึงจะช่วยเหลือได้ แต่กรณีของเราจะรอไม่ได้ ของเราช่วยเหลือได้เลยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย อ่างเหตุภัยพิบัติช่วยเหลือได้ ซึ่งพอเกิดเหตุท่านนายกสั่งให้รีบดำเนินการช่วยเหลือทันที งานชุดสนชุดป้องกัน ลงพื้นที่ช่วยเหลือทันที ปัญหาที่ตามมาคือการทำงานไม่เป็นระบบไม่สอดคล้องกัน ซึ่งกรณีเกิดภัยพิบัติ ให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่สำนักงานทำรายงานแจ้งเหตุสาธารณภัยไปยังป้องกันอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่อยู่ต้องจัด

เตรียมเอกสาร ภาพถ่ายต้องมีไว้ประกอบเอกสาร และกองช่างเกิดเหตุภัยพิบัติต้องร่วมออกสำรวจบ้านผู้เสียหายด้วย ว่าใช้กระเบื้องกี่แผ่น ไม้กี่อันเสียหายอะไรบ้าง ซึ่งกองช่างจะคำนวณได้ อาจจะส่งเบิก ปก.จ.ได้ ถ้าขาดการสำรวจจะทำให้เบิกไม่ได้ ชาวบ้านจะไม่ได้รับการชดเชยทำให้เสียโอกาสไป ควรเก็บภาพถ่ายให้เหมาะสม ถ้ามีการเสียหายหลายหลังมีทั้งผู้หญิงผู้ชาย เราอาจต้องเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยไปที่ปลอดภัย แยกกันดูแลพนักงานผู้หญิงไปดูและผู้ประสบภัยที่เป็นผู้หญิง และที่สำคัญอย่าลืมถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ประสบภัยด้วย เพื่อมาทำการเบิกจ่ายให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

เรื่องที่สี่ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามที่ท่านนายกได้กล่าวไว้ตอนแรกเราจะทำบุญเลี้ยงพระเข้ากันที่เทศบาล มีใส่บาตรเข้า เลี้ยงพระเข้า ขอให้ทุกท่านมาร่วมกันทำบุญเทศบาลเรา ถ้าใครไม่ติดภารกิจใดก็ขอให้มาร่วมด้วยช่วยกัน เป็นการรำลึกถึงรัชกาลที่ ๕ ที่ได้ก่อตั้งรากฐานของท้องถิ่นไทย งานที่อำเภอเราไม่ต้องไปร่วมก็ได้ ให้มาร่วมกันทำบุญเทศบาล

เรื่องที่ห้า เรื่องโทรศัพท์ภายในเทศบาลได้มีติดตั้งเสร็จแล้วแต่ละห้องเป็นเบอร์ภายในของเราแต่ละห้อง และโทรศัพท์ส่วนกลางจะมีตั้งไว้โต๊ะเซ็นต์ชื่อ ในวันเวลาราชการให้คุณสมมาลี พรามสุภา เป็นโอเปอเรเตอร์รับโทรศัพท์ ส่วนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ผู้อยู่เวรยามเป็นผู้รับโทรศัพท์ ส่วนกลางที่วางอยู่โต๊ะเซ็นต์ชื่อ ทั้งเวรกลางวันและเวรกลางคืนมีหน้าที่รับโทรศัพท์ส่วนกลาง ขอให้ผู้อยู่เวรยามรับโทรศัพท์ด้วยน้ำเสียงไพเราะ ถามให้รู้ว่าใครทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ถามชื่อเบอร์โทรกลับเขาด้วยแล้วรีบดำเนินการติดต่อเจ้าของงานที่เขาต้องการให้ความช่วยเหลือ

เรื่องที่หก เรื่องงานลอยกระทง โครงการยังไม่สรุป ๑๐๐% รอประชุมช่วงบ่ายอีกที วันงานขอให้ทุกคนช่วยกันทำงานให้เต็มที่ ทุกคนต้องมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบตามความสามารถ จะมีทำคำสั่งมอบหมายงานออกมาอีกที ขอให้ช่วยกันทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความสามัคคี

เรื่องที่เจ็ด เรื่องขึ้นเงินเดือนในปี ๖๖ เลื่อนขึ้นเงินเดือนเลื่อนตามความสามารถใครทำใครได้ ใครไม่ทำงานเงินเดือนก็เท่าเดิม กฎ กติกา มารยาท ตามระเบียบทางราชการทุกอย่าง ขอให้ทุกคนขยันทำงานขึ้น

เรื่องที่แปด เรื่องการติดต่อสื่อสารบุคคลภายนอก การพูดจาให้ถูกกาลเทศะ พูดน้ำเสียงให้น่าฟังพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มาติดต่อกับเทศบาลเรา สุดท้ายผมก็ขอให้พวกเราช่วยกันทำงานให้เต็มที่เต็มความสามารถ ทำดียอมได้ดี ขอขอบคุณครับ

นายมงคล นาคเนียม
นายกเทศมนตรีตำบลเขาขาว

ขอบคุณท่านปลัด ผมขอเสริมเรื่องงานล่อยกระทง ปีนี้จะแตกต่างจากทุกปี
ซึ่ง อบจ.จะมาร่วมจัดงานล่อยกระทงพื้นที่เราคือที่วัดเขาช่องพราน ซึ่งเรา
จะนัดประชุมแบ่งงานกันทำอีกที ซึ่งที่เราอาจจะเป็นที่รองรับการจอดรถ
และเทศบาลเราจะจัดงานล่อยกระทงในวันที่แปด เดี่ยวเราค่อยมาประชุม
กันอีกที ใครมีเรื่องอะไรอีกไหมครับ ขอเชิญรองขวัญครับ

นางสาวขวัญยืน สังข์วรรณะ
รองปลัดเทศบาล

สวัสดีพี่น้องเทศบาลเขาขาวทุกท่าน ร้องขอเสริมเรื่องการอยู่เวรยาม
ขอให้ผู้ที่อยู่เวรยาม รายงานทางกลุ่มรายพนักงานเทศบาลด้วย เพราะ
ปลัดเป็นประธานกลุ่มอยู่แล้ว เช่นวันนี้ดิฉันนาย นาง ได้แลกเปลี่ยนเวร
ยามกับนาย นาง นี้ เหตุการณ์ปกติ หรือมีใครมาติดต่องาน เรื่องอะไรแจ้ง
ผ่านทางไลน์กลุ่มให้รับทราบด้วยค่ะ หรือใครยังไม่เข้ากลุ่มไลน์ขอให้
ช่วยกันดึงเข้ากลุ่มไลน์เทศบาลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

นายมงคล นาคเนียม
นายกเทศมนตรีตำบลเขาขาว

ขอบคุณรองขวัญยืน ครับ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มี
ผมขอปิดประชุมเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

(ลงชื่อ)




ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวขวัญยืน บัญรัตน์)

นักจัดการการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายมงคล นาคเนียม)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาขาว

ประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลเขาขวาง

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	ร.ล. สุวิมลรัตน์ ดงดี	สุวิมลรัตน์	
2	นาง รัดสี เป็ยรัตน์	รัดสี	
3	ร.ล. สุภาภรณ์ หังหริ อภิศศก	สุภาภรณ์	
4	ดิเรกานะ พ่วงอัครวิทย์	ดิเรกานะ	
5	นางอ. นงนุช นงนุช	นงนุช	
6	ศิริศักดิ์ เอี่ยมยศ	ศิริศักดิ์	
7	อ.ทอง อ่องอัครวิทย์	อ.ทอง	
8	อ.ทอง อ่องอัครวิทย์	อ.ทอง	
9	อ.ทอง อ่องอัครวิทย์	อ.ทอง	
10	อ.ทอง อ่องอัครวิทย์	อ.ทอง	
11	อ.ทอง อ่องอัครวิทย์	อ.ทอง	
12	อ.ทอง อ่องอัครวิทย์	อ.ทอง	
13	อ.ทอง อ่องอัครวิทย์	อ.ทอง	
14	อ.ทอง อ่องอัครวิทย์	อ.ทอง	
15	อ.ทอง อ่องอัครวิทย์	อ.ทอง	
16	อ.ทอง อ่องอัครวิทย์	อ.ทอง	
17	อ.ทอง อ่องอัครวิทย์	อ.ทอง	
18	อ.ทอง อ่องอัครวิทย์	อ.ทอง	
19	อ.ทอง อ่องอัครวิทย์	อ.ทอง	
20	อ.ทอง อ่องอัครวิทย์	อ.ทอง	
21	อ.ทอง อ่องอัครวิทย์	อ.ทอง	
22	อ.ทอง อ่องอัครวิทย์	อ.ทอง	
23	อ.ทอง อ่องอัครวิทย์	อ.ทอง	
24	อ.ทอง อ่องอัครวิทย์	อ.ทอง	
25	อ.ทอง อ่องอัครวิทย์	อ.ทอง	
26	อ.ทอง อ่องอัครวิทย์	อ.ทอง	
27	อ.ทอง อ่องอัครวิทย์	อ.ทอง	
28	อ.ทอง อ่องอัครวิทย์	อ.ทอง	

